

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนซ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนซ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -2-**เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (ต่อ)**

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 9 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนเงิน 500.10 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 46 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทย่อยดังกล่าวมีผลขาดทุนต่อเนื่อง ปัจจุบันทำให้ผู้บริหารประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้โดยการประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งใช้ดุลยพินิจในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญโดยผู้บริหาร ดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการตรวจสอบของข้าพเจ้า

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าคือ

- การประเมิน สอบตามฝ่ายบริหาร และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการระบุการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดคิดลดและการอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร
- การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกำไรในอนาคตและประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของบริษัทย่อย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและพิจารณาความเหมาะสมของข้อสมมติที่สำคัญ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของประมาณการของผู้บริหาร
- ในการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตจากผู้บริหารและได้สอบถามผู้บริหารและทดสอบความถูกต้องของการคำนวณ
- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากการตรวจสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานและสถานการณ์ที่มีอยู่

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -3-**ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะรายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังจากวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -4-

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อเหตุการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -5-**ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)**

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริษัทหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



(นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750

บริษัท สำนักงานพีดีเอสวี จำกัด
8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	142,199,664.51	65,981,277.30	83,992,336.56	23,090,832.46
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	5.2 และ 7	196,751,890.52	213,223,658.89	116,573,494.56	119,742,337.23
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	157,921,868.02	279,480,559.40	80,569,017.97	130,124,567.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		147,330.07	253,070.34	22,409.86	14,992.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		497,020,753.12	558,938,565.93	281,157,258.95	272,972,729.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	500,100,399.40	500,100,399.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	10	14,298,750.00	14,298,750.00	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	820,418,321.46	856,375,710.19	298,985,697.68	306,432,154.35
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	12.1	4,743,493.54	4,114,614.96	3,844,787.03	3,998,706.59
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	13	2,752,543.27	3,726,967.17	1,584,322.80	2,170,512.81
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	14	2,586,024.50	4,098,035.75	6,519,754.40	6,474,054.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		794,584.92	1,391,631.00	543,190.12	1,115,438.78
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		845,593,717.69	884,005,709.07	811,578,151.43	820,291,266.87
รวมสินทรัพย์		1,342,614,470.81	1,442,944,275.00	1,092,735,410.38	1,093,263,996.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	-	93,000,000.00	-	93,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5.2 และ 16	138,136,504.45	96,951,654.34	86,930,264.85	40,445,754.52
ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	15,099,100.00	61,466,800.00	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12.2	996,112.64	658,398.24	751,365.20	535,424.73
เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5.2	485,000,000.00	495,000,000.00	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		3,795,445.44	1,638,349.99	3,795,445.44	1,638,349.99
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	18	3,290,917.00	1,533,545.00	2,746,382.00	861,451.00
เงินปันผลค้างจ่าย		20,535,329.42	20,535,329.42	20,535,329.42	20,535,329.42
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,961,314.61	2,611,537.54	873,636.03	583,780.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน		668,814,723.56	773,395,614.53	115,632,422.94	157,600,090.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	17	-	15,099,100.00	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	12.2	3,930,741.31	3,540,231.79	3,266,557.40	3,540,231.79
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	18	43,266,210.00	45,170,490.00	29,725,763.00	31,148,333.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		47,196,951.31	63,809,821.79	32,992,320.40	34,688,564.79
รวมหนี้สิน		716,011,674.87	837,205,436.32	148,624,743.34	192,288,655.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	278,374,901.60	278,374,901.60	278,374,901.60	278,374,901.60
กำไร(ขาดทุน)สะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	19.1 30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	3,880,222.04	(13,648,969.62)	334,605,859.53	293,511,961.39
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	14,347,672.30	11,012,906.70	1,129,905.91	(911,521.29)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	626,602,795.94	605,738,838.68	944,110,667.04	900,975,341.70
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	626,602,795.94	605,738,838.68	944,110,667.04	900,975,341.70
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,342,614,470.81	1,442,944,275.00	1,092,735,410.38	1,093,263,996.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

บริษัท เอส. แพล็ต แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	
รายได้					
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5.1	1,239,762,631.96	1,317,725,023.61	698,677,194.69	691,914,282.95
รายได้อื่น	5.1	3,181,794.90	6,005,637.20	1,456,429.20	2,107,716.61
รวมรายได้		1,242,944,426.86	1,323,730,660.81	700,133,623.89	694,021,999.56
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	5.1	1,093,669,317.57	1,181,204,486.90	597,839,424.16	601,169,429.10
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		52,340,251.13	53,665,940.41	19,897,104.03	19,385,123.54
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5.1	59,144,050.66	62,854,629.94	33,380,475.00	34,054,094.79
รวมค่าใช้จ่าย		1,205,153,619.36	1,297,725,057.25	651,117,003.19	654,608,647.43
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		37,790,807.50	26,005,603.56	49,016,620.70	39,413,352.13
ต้นทุนทางการเงิน	5.1	(12,072,351.32)	(11,097,205.48)	(967,834.15)	(764,931.96)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		25,718,456.18	14,908,398.08	48,048,786.55	38,648,420.17
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14.2	(8,189,264.52)	(8,066,509.84)	(6,954,888.41)	(5,828,552.43)
กำไรสุทธิสำหรับปี		17,529,191.66	6,841,888.24	41,093,898.14	32,819,867.74
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :					
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์					
พนักงานที่กำหนดไว้ - สุทธิจากภาษี	14.2 และ 18	3,334,765.60	3,095,090.19	2,041,427.20	1,940,921.39
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		20,863,957.26	9,936,978.43	43,135,325.34	34,760,789.13
การแบ่งกำไรสุทธิสำหรับปี					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		17,529,191.66	6,841,888.24		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-		
กำไรสุทธิสำหรับปี		17,529,191.66	6,841,888.24		
การแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		20,863,957.26	9,936,978.43		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		20,863,957.26	9,936,978.43		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)					
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	22	0.058	0.023	0.137	0.109

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม					
	กำไร(ขาดทุน)สะสม				องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไร(ขาดทุน)สะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรเพื่อเป็น สำรองตามกฎหมาย	ที่ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์พนักงาน	
					รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	300,000,000.00	278,374,901.60	30,000,000.00	(20,490,857.86)	7,917,816.51	595,801,860.25
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
กำไรสุทธิ	-	-	-	6,841,888.24	-	6,841,888.24
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	3,095,090.19	3,095,090.19
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	6,841,888.24	3,095,090.19	9,936,978.43
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	300,000,000.00	278,374,901.60	30,000,000.00	(13,648,969.62)	11,012,906.70	605,738,838.68
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
กำไรสุทธิ	-	-	-	17,529,191.66	-	17,529,191.66
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	3,334,765.60	3,334,765.60
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	17,529,191.66	3,334,765.60	20,863,957.26
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	300,000,000.00	278,374,901.60	30,000,000.00	3,880,222.04	14,347,672.30	626,602,795.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับมี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หน่วย : บาท					รวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรเพื่อเป็น สำรองตามกฎหมาย	ที่ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์พนักงาน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	300,000,000.00	278,374,901.60	30,000,000.00	260,692,093.65	(2,852,442.68)	866,214,552.57
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
กำไรสุทธิ	-	-	-	32,819,867.74	-	32,819,867.74
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	1,940,921.39	1,940,921.39
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	32,819,867.74	1,940,921.39	34,760,789.13
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	300,000,000.00	278,374,901.60	30,000,000.00	293,511,961.39	(911,521.29)	900,975,341.70
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
กำไรสุทธิ	-	-	-	41,093,898.14	-	41,093,898.14
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	2,041,427.20	2,041,427.20
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	41,093,898.14	2,041,427.20	43,135,325.34
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	300,000,000.00	278,374,901.60	30,000,000.00	334,605,859.53	1,129,905.91	944,110,667.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรก่อนภาษีเงินได้	25,718,456.18	14,908,398.08	48,048,786.55	38,648,420.17	
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสตรีบ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน					
ค่าเสื่อมราคา	11 และ 12.1	50,336,888.52	56,261,492.10	20,277,086.97	16,992,078.67
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	974,423.90	1,105,175.39	586,190.01	603,646.53
ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	7	94,225.96	-	-	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ	7	181,192.22	1,676,695.98	-	-
ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	7	(181,192.22)	(2,256,990.68)	-	-
ค่าเมื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	8	3,162,998.58	4,493,551.43	45,315.68	576,013.57
ค่าเมื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)	8	(4,206,077.93)	(5,232,679.19)	(144,624.60)	(1,112,988.14)
ค่าเมื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง	8	129,021.89	1,532,334.70	129,021.89	192,251.36
ค่าเมื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)	8	(780,930.19)	-	(263,576.69)	-
ค่าเมื่อการต่อคำทรัพย์สิน (โอนกลับ)	11	-	(5,555,726.98)	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	11	512,410.74	3,581,751.07	612,409.74	(253,736.31)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		(680,578.19)	(782,304.81)	(539,200.84)	(350,657.27)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	6,024,518.00	5,935,137.00	3,875,596.00	3,813,294.00
รายได้ดอกเบี้ย		(5,894.79)	(36,721.69)	-	(16,854.04)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		12,072,351.32	11,097,205.48	967,834.15	764,931.96
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง					
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		93,351,813.99	86,727,317.88	73,594,838.86	59,856,400.50
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		13,022,511.61	61,958,975.76	(186,188.13)	19,273,981.39
สินค้าคงเหลือ		123,253,679.03	(26,861,931.93)	49,789,413.17	(1,335,066.78)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		105,740.27	42,764.11	(7,417.13)	61,527.33
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		753,440.87	(698,392.35)	572,248.66	(698,392.35)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		42,630,885.61	(97,562,702.33)	47,053,522.13	(54,902,954.05)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(650,222.93)	(210,830.94)	289,855.47	(293,824.91)
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี	18	(2,002,969.00)	(3,060,681.26)	(861,451.00)	(1,987,483.26)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		270,464,879.45	20,334,518.94	170,244,822.03	19,974,187.87
จ่ายดอกเบี้ย		(12,131,028.27)	(11,174,679.69)	(997,645.11)	(735,121.00)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล		(5,353,849.22)	(11,090,939.04)	(5,353,849.22)	(11,090,939.04)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		252,980,001.96	(1,931,099.79)	163,893,327.70	8,148,127.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส. แพล็ค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน	(185,000.00)	-	-	-	
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน	28,605.21	10,925.67	-	10,609.99	
ดอกเบี้ยรับ	5,894.79	36,721.69	-	16,854.04	
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	(706,780.36)	(1,357,480.75)	-	(787,170.75)	
จ่ายเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน	7	-	(3,355,030.80)	-	(3,355,030.80)
ซื้อทรัพย์สินถาวร	11	(12,702,154.41)	(101,692,693.19)	(11,397,578.91)	(93,741,568.55)
ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน	13	-	(477,825.00)	-	-
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร	11	2,149,806.79	13,279,563.26	2,049,806.79	253,798.31
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		(11,409,627.98)	(93,555,819.12)	(9,347,772.12)	(97,602,507.76)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)	15	(93,000,000.00)	93,000,000.00	(93,000,000.00)	93,000,000.00
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	(61,466,800.00)	(61,466,800.00)	-	-
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5.2	90,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5.2	(100,000,000.00)	(5,000,000.00)	(90,000,000.00)	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	12.2	(885,186.77)	(887,454.86)	(644,051.48)	(528,205.02)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		(165,351,986.77)	105,645,745.14	(93,644,051.48)	92,471,794.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		76,218,387.21	10,158,826.23	60,901,504.10	3,017,415.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6	65,981,277.30	55,822,451.07	23,090,832.46	20,073,417.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	6	142,199,664.51	65,981,277.30	83,992,336.56	23,090,832.46
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม					
1. รายการที่ไม่ใช่เงินสด (หน่วย : บาท)					
1.1 บริษัท และบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก้อหน้	11 และ 16	-	706,780.36	-	-
1.2 โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11 และ 13	3,355,030.80	563,340.16	3,355,030.80	85,515.16
2. จำนวนที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเชื่อที่อาจจะนำมาใช้					
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต					
สกุลเงินบาท (หน่วย : ล้านบาท)		657	744	421	508
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา - สัญญาซื้อขายเงินตรา					
ต่างประเทศล่วงหน้า (หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)		2.40	3.40	2.40	3.40
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีสาขา 1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขที่ 30/32 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทย่อย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขที่ 30/32 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โอจี โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 75.72 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ด้วยระบบออฟเซ็ท และผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ ลูกลูก กระดาษแข็ง

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ จัดทำขึ้นตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้อ่าน งบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นำเสนอตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2563) เรื่อง "การนำเสนองบการเงิน" และแสดงรายการตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง "กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562" ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นที่จะระบุเป็นอย่างอื่น

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน (ต่อ)

2.2 หลักการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

	การดำเนินงาน		สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
	ประเภทธุรกิจ	ประเทศ	ปี 2566	ปี 2565
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท</u>				
บริษัท สหกิจบรรจุกภัณฑ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายบรรจุกภัณฑ์	ไทย	100	100

ข) บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้ถูกนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทใหญ่มีอำนาจควบคุมดังกล่าวจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ง) กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุมในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมกิจการอื่นหรือไม่ กลุ่มบริษัทพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กลุ่มบริษัทสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย

วันที่ซื้อกิจการ คือ วันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

จ) เมื่อมีการสูญเสียอำนาจควบคุม กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยู่กับระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่

ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ ส่วนของกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่ได้เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและแสดงในส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบันทึกบัญชีโดยถือว่าเป็นรายการกับส่วนของผู้ถือหุ้นในฐานะของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีค่าความนิยมเกิดขึ้นจากรายการดังกล่าว

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน (ต่อ)

2.2 การจัดทำงบการเงินรวม (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไร(ขาดทุน)จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทที่กลุ่มบริษัทลงทุน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้ขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก จะบันทึกเป็นส่วนเกินจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

- ข) งบการเงินของบริษัทย่อย จัดทำขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัท และใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับบริษัท สำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์บัญชีที่คล้ายกัน
- ข) ยอดคงค้างระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัท กับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3 หลักการจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างปี

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างปี

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2565) จำนวนหลายฉบับโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวให้กับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการของบริษัทย่อย และบริษัทย่อย

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกในระหว่างปีแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2566) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน บริษัท และบริษัทย่อย ยังไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อย เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการของบริษัทย่อยในปีที่นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ)

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกในระหว่างปีแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน ได้แก้ไขข้อกำหนดของการเปิดเผยจาก “การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญ” เป็น “การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการให้แนวทางการพิจารณาว่านโยบายบัญชีเป็นนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญ หากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่บดบังข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ได้แก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชีเพื่อช่วยให้กลุ่มกิจการจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” การจำแนกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ซึ่งถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่น และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังไปที่รายการและเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงปัจจุบัน โดยถือเสมือนว่าได้มีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ได้กำหนดให้

- (1) กำหนดให้กิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดี่ยว ซึ่ง การรับรู้เมื่อเริ่มแรกก่อให้เกิดของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่มูลค่าเท่ากัน ตัวอย่างของรายการ เช่น สัญญาเช่า และภาระผูกพันจากการรื้อถอน

การปรับปรุงดังกล่าวถือปฏิบัติกับรายการที่เกิดขึ้นใน หรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอ นอกจากนี้กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่จะใช้ประโยชน์) และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอสำหรับผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า และ
- หนี้สินจากการรื้อถอน หนี้สินจากการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และจำนวนเงินที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบสะสมของการปรับปรุงนี้ให้รับรู้ในกำไรสะสมยกมาหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

- (2) กำหนดให้กิจการนำภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากกฎหมายภาษีอากร ที่มีผลบังคับใช้หรือจะมีผลบังคับใช้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับกฎการคำนวณภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two model rule) ที่เผยแพร่โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศนั้นมาถือปฏิบัติ

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน ยกเว้น ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีแต่ละหัวข้อ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

รายได้ค่าบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้อื่น ๆ และค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินต่างๆ มีกำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพันใดๆ และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีสาระสำคัญรวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้แยกแสดงเป็น "เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน" แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

4.3 ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ กิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20

หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.4 สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายเมื่อมีการเบิกใช้

ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อ ราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าสูญหายในการผลิต ซึ่งบันทึกตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเมื่อสินค้ามีการเคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ บันทึกบัญชีโดยพิจารณาตามสภาพปัจจุบันของสินค้าคงเหลือ และสินค้าที่ราคาทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

4.5 เงินลงทุนในหุ้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย ได้แก่ ที่ดิน ซึ่งยังมีได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

กำไรหรือขาดทุน ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุน รวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

รายจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มหรือทดแทน และรายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์ถาวรให้ดีขึ้นถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา (ต่อ)

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

ค่าเสื่อมราคา คำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 30 ปี
ระบบไฟฟ้า	5 - 10 ปี
ระบบบำบัดน้ำเสีย	5 - 10 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 20 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้โรงงาน	5 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

4.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.8 สัญญาเช่า (ต่อ)

สัญญาเช่าระยะยาว / (กรณีเป็นผู้เช่า)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการซื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

สิทธิการใช้ที่ดิน	10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	4 ปี
ยานพาหนะ	3 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงไดโอนให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามหนี้ของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.8 สัญญาเช่า (ต่อ)

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดตัดจำหน่ายอย่างมีระบบโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจเกิดการด้อยค่า ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจำหน่ายในระยะเวลา 3 - 10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและจะปรับปรุงตามความเหมาะสม

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่นำไปใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะใช้หรือขายได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4.11 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์พนักงานซึ่งประกอบด้วยโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและโครงการผลประโยชน์พนักงานอื่น

4.11.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น วัตถุประสงค์โดยมีได้คิดลดกระแสเงินสดและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

4.11.2 โครงการสมทบเงิน (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบ โดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.11.2 โครงการสมทบเงิน (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) (ต่อ)

เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

4.11.3 โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุและจำนวนปีที่ทำงาน

หนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยคิดจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่รายงาน และต้นทุนบริการในอดีต ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุถูกคำนวณขึ้นทุกปีโดยผู้ชำนาญทางสถิติอิสระ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุคำนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เข้ามาในอนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมีอายุการครบกำหนดชำระใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำไรขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเข้ากำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.12 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในงวดที่มีการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล และเมื่อมีการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับเงินปันผลประจำปี

4.14 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี

4.15 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.15 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัท และบริษัทย่อย บันทึกภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ บริษัท และบริษัทย่อยได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราว เว้นแต่บริษัท และบริษัทย่อยสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัท และบริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

บริษัท และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกรายการสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัท และบริษัทย่อย จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

4.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณขึ้นโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถาวรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออก และเรียกชำระแล้วในระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน (ถ้ามี)

4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท และบริษัทย่อย คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.18 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท และบริษัทย่อยจะทดสอบการด้อยค่าของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น ของกลุ่มบริษัทว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า หรือเมื่อต้องทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายปี บริษัท จะทำการประมาณมูลค่างานที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้รายการในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัท และบริษัทย่อย จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่บริษัท และบริษัทย่อย ได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ดังกล่าว บริษัท และบริษัทย่อย ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่บริษัท และบริษัทย่อย รับรู้ในงวดก่อน

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ จะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.19 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน

ส่วนงานธุรกิจที่ทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ โดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการของส่วนงานธุรกิจอื่น ส่วนงานภูมิศาสตร์ทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.20 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินรายการอื่น

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน

การรับรู้และตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่เข้าทำรายการ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้นสำหรับการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามปกติ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.20 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

หนี้สินทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่ควรรับชำระตามสัญญาเทียบกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

วิธีการคำนวณ ECL

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ และบริษัทย่อย วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ และบริษัทย่อยวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเมื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

การประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเมื่อผลขาดทุนแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุน

การตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.21 การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า

บริษัท และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัท และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริษัท และบริษัทย่อยจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 : ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ไม่ต้องปรับปรุง)

ระดับ 2 : ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 : ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย บริษัท และบริษัทย่อยวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท และบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.22 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณการและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ ยกเว้น การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

4.22.1 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การระบุนโยบายที่ต้องปฏิบัติ :

ในการระบุนโยบายที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจกรรมจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ :

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจกรรมจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิ์ในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขข้างต้น กิจกรรมจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา :

ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเป็นสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือไม่ รวมถึงการกำหนดวิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.22 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.22.2 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

4.22.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัท อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

4.22.4 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะ อาจเกิดความเสียหายเนื่องจากสินค้าล้าสมัยและการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย และการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับยอดสินค้าคงเหลือ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือ

4.22.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

4.22.6 ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

4.22.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.22 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.22.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

ข้อบ่งชี้ดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์นั้น ในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญของกิจการ รวมถึง ภาวะเบี้ยบ่าข้อบังคับที่สำคัญ หรือคำตัดสินของศาลที่มีผลกระทบต่อกิจการ เป็นต้น

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดำเนินงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสถานะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลดภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง

4.22.9 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ในการประมาณการภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการถึงความเป็นที่พนักงานจะทำงานจนครบเกษียณอายุ โดยคำนึงถึงข้อมูลในอดีต ซึ่งจะทบทวนทุกปี สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณจะคำนึงถึงต้นทุนบริการในอดีต ตลอดจนอายุการให้ประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งจะถูกคำนวณขึ้นทุกปี

4.22.10 สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - ในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.22 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.22.10 สัญญาเช่า (ต่อ)

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - ในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

4.22.11 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่าในงบการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่เปิดเผยมูลค่าในงบการเงินและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทย่อย และบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือการเป็นกรรมการร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากบริษัทย่อย ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.2 ประกอบด้วย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ดำเนินกิจการ	
		ประเภทธุรกิจ	ประเทศ
บริษัท โอจิ โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1	บริหารจัดการ	ญี่ปุ่น
Kyokuyo Pulp & Paper Co., Ltd.	2	ซื้อมาขายไป	ญี่ปุ่น
Oji Industrial Materials Management Co., Ltd.	2	บริหารจัดการ	ญี่ปุ่น
GS Paperboard & Packaging Sdn Bhd.	2	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์	มาเลเซีย
Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd.	2	ผลิตและจำหน่ายกระดาษและบรรจุภัณฑ์	นิวซีแลนด์
Oji Interpack India Pvt. Ltd.	2	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์	อินเดีย
บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	2	ผลิตและจำหน่ายกระดาษ	ไทย
บริษัท ยูเนี่ยน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด	3	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์	ไทย

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. เป็นบริษัทใหญ่
2. เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
3. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

5.1 รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างกันมีรายละเอียด ดังนี้

		หน่วย : บาท			
		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
นโยบายการกำหนดราคา	นโยบายการกำหนดราคา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
บริษัทใหญ่					
ค่าธรรมเนียมค่าประกัน	1	102,849.83	236,834.61	-	-
บริษัทย่อย					
รายได้จากการขาย	2	-	-	358,490.00	2,647,800.75
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป	2	-	-	4,809,139.05	4,749,558.08
ซื้ออะไหล่	2	-	-	80,000.00	-
ค่าบริการจัดการ	3	-	-	180,000.00	180,000.00
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขาย	2	32,500.00	-	-	-
รายได้อื่น	2	10,000.00	-	-	-
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป	2	368,613,023.50	557,815,746.80	226,219,391.81	296,800,716.86
ค่าบริการจัดการ	3	293,323.26	654,411.25	293,323.26	654,411.25
ดอกเบี้ยจ่าย	4	8,902,899.98	4,644,982.13	472,747.95	-

นโยบายการกำหนดราคา

1. ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันระหว่างบริษัท โอจิ โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทใหญ่) กับบริษัทย่อย ในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี ของจำนวนเงินกู้คงเหลือในแต่ละไตรมาส
2. ราคาตลาด
3. ตามที่เกิดขึ้นจริง
4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.56 - 1.95 ต่อปี ในปี 2566 และ 0.68 - 1.44 ต่อปี ในปี 2565

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	14,629,522.56	15,936,185.25	12,057,850.16	12,968,825.58
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน	403,168.00	761,187.00	368,285.00	731,989.00
รวม	15,032,690.56	16,697,372.25	12,426,135.16	13,700,814.58

5.2 ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
<u>ลูกหนี้การค้า</u>				
บริษัทย่อย	-	-	212,630.40	1,450,069.35
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
บริษัทย่อย	-	-	-	6,472.43
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	212,630.40	1,456,541.78
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
<u>เจ้าหนี้การค้า</u>				
บริษัทย่อย	-	-	478,919.16	262,905.85
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	55,594,843.80	45,320,805.38	47,209,852.87	19,766,193.73
รวมเจ้าหนี้การค้า	55,594,843.80	45,320,805.38	47,688,772.03	20,029,099.58
<u>เจ้าหนี้อื่น</u>				
บริษัทย่อย	-	-	-	83,606.66
<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>				
บริษัทใหญ่	13,839.20	48,624.86	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,449.94	48,285.89	1,449.94	48,285.89
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,289.14	96,910.75	1,449.94	48,285.89
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	55,610,132.94	45,417,716.13	47,690,221.97	20,160,992.13

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.2 ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ยอดคงเหลือต้นปี	495,000,000.00	420,000,000.00	-	-
บวก กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	90,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	-
หัก จ่ายชำระระหว่างปี	(100,000,000.00)	(5,000,000.00)	(90,000,000.00)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	485,000,000.00	495,000,000.00	-	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมโดยการทำสัญญากู้ยืมครบกำหนดเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 1.56 - 1.95 ต่อปี ในปี 2566 และ 0.68 - 1.44 ต่อปี ในปี 2565

5.3 เรื่องอื่นๆ

1. บริษัทใหญ่ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อย เป็นวงเงินจำนวน 430 ล้านบาท
2. บริษัทฯ ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อย เป็นวงเงินจำนวน 218 ล้านบาท

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
เงินสด	77,585.00	102,236.50	67,363.00	100,000.00
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์	132,072,644.43	63,937,224.29	74,025,403.89	21,181,279.23
- ประเภทกระแสรายวัน	10,049,435.08	1,941,816.51	9,899,569.67	1,809,553.23
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	142,199,664.51	65,981,277.30	83,992,336.56	23,090,832.46

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ลูกหนี้การค้า				
ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย	-	-	212,630.40	1,450,069.35
- บริษัทอื่น	190,616,802.37	200,567,291.04	112,231,956.15	108,698,137.39
รวม	190,616,802.37	200,567,291.04	112,444,586.55	110,148,206.74
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(448,333.04)	(535,299.30)	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	190,168,469.33	200,031,991.74	112,444,586.55	110,148,206.74
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,844,624.16	6,529,184.26	3,031,567.72	3,408,638.17
เงินมัดจำค่าเครื่องจักร	-	3,355,030.80	-	3,355,030.80
ลูกหนี้กรมสรรพากร	397,946.78	2,100,481.00	397,946.78	2,100,481.00
ลูกหนี้อื่น	1,112,562.85	1,106,116.62	481,106.11	634,608.09
เงินทดรองจ่าย	228,287.40	100,854.47	218,287.40	95,372.43
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6,583,421.19	13,191,667.15	4,128,908.01	9,594,130.49
รวมลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	196,751,890.52	213,223,658.89	116,573,494.56	119,742,337.23

ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	166,410,269.77	176,334,370.12	104,397,055.56	102,093,977.65
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	23,320,737.94	23,880,968.58	7,992,720.56	8,032,208.49
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	60,485.82	22,020.60	-	22,020.60
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	495,377.10	-	54,810.43	-
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	329,931.74	329,931.74	-	-
รวม	190,616,802.37	200,567,291.04	112,444,586.55	110,148,206.74
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(448,333.04)	(535,299.30)	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	190,168,469.33	200,031,991.74	112,444,586.55	110,148,206.74

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ยอดยกมาต้นปี	535,299.30	2,792,289.98	-	-
<u>บวก</u> ตั้งเพิ่มระหว่างปี	94,225.96	-	-	-
<u>หัก</u> กลับรายการในระหว่างปี	-	(580,294.70)	-	-
<u>หัก</u> กลับรายการจากการตัดหนี้สูญระหว่างปี	(181,192.22)	(1,676,695.98)	-	-
ยอดยกไปปลายปี	448,333.04	535,299.30	-	-

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินค้าสำเร็จรูป	20,813,136.68	25,956,330.56	3,072,125.23	3,433,933.91
งานระหว่างทำ	14,318,611.68	19,419,536.14	3,752,480.37	3,961,303.80
วัตถุดิบ	95,358,820.11	221,552,846.11	50,696,121.28	110,696,630.97
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุหีบห่อ	7,206,673.00	7,031,877.43	3,815,354.62	3,578,644.33
อะไหล่	13,046,038.45	9,381,069.71	10,014,862.46	8,814,545.12
วัตถุดิบระหว่างทาง	9,344,701.00	-	9,344,701.00	-
รวม	160,087,980.92	283,341,659.95	80,695,644.96	130,485,058.13
<u>หัก</u> ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	(1,285,686.50)	(2,328,765.85)	(68,930.43)	(168,239.35)
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า	(880,426.40)	(1,532,334.70)	(57,696.56)	(192,251.36)
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ	157,921,868.02	279,480,559.40	80,569,017.97	130,124,567.42

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ และค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
<u>ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ</u>				
ยอดคงเหลือต้นปี	2,328,765.85	3,067,893.61	168,239.35	705,213.92
<u>บวก</u> ตั้งเพิ่มระหว่างปี	3,162,998.58	4,493,551.43	45,315.68	576,013.57
<u>หัก</u> โอนกลับระหว่างปี	(4,206,077.93)	(5,232,679.19)	(144,624.60)	(1,112,988.14)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,285,686.50	2,328,765.85	68,930.43	168,239.35

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

8. **สินค้าคงเหลือ - สุทธิ**

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ และค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้ (ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
<u>ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า</u>				
ยอดคงเหลือต้นปี	1,532,334.70	-	192,251.36	-
<u>บวก</u> ตั้งเพิ่มระหว่างปี	129,021.89	1,532,334.70	129,021.89	192,251.36
<u>หัก</u> โอนกลับระหว่างปี	(780,930.19)	-	(263,576.69)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	880,426.40	1,532,334.70	57,696.56	192,251.36

9. **เงินลงทุนในบริษัทย่อย**

เงินลงทุนในบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)		สัดส่วน(ร้อยละ) ของเงินลงทุน		เงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีราคาทุน		เงินปันผลรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
	<u>บริษัทย่อย</u>							
บริษัท สหกิจบรรจุกัมภ์ จำกัด	600	600	100	100	500,100,399.40	500,100,399.40	-	-

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืนคือ อัตราการเติบโตของยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้น อัตราการเติบโตของต้นทุนต่างๆ และอัตราการเติบโตในระยะยาวที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 6 ทั้งนี้ การประมาณมูลค่าจากการใช้ของผู้บริหารนั้นโดยลักษณะทั่วไปของการประมาณการจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจมีความไม่แน่นอน

ณ วันที่รายงาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไม่พบว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดการด้อยค่า

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

10. **อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ**
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	
	ปี 2566	ปี 2565
<u>อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน</u>		
ราคาทุน	17,475,660.00	17,475,660.00
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(3,176,910.00)	(3,176,910.00)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	14,298,750.00	14,298,750.00
มูลค่ายุติธรรม	14,298,750.00	14,298,750.00

11. **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ**

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 35 ถึง 38

11.1 ในปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซื้อเป็นเงินสดในราคาทุนจำนวนเงิน 12.70 ล้านบาท และ 101.69 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 11.40 ล้านบาท และ 93.74 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

11.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อย ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรบางส่วน โดยมีราคาทุนจำนวนเงิน 487.17 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนเงิน 354.99 ล้านบาท จัดจำหน่ายเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรบางส่วน โดยมีราคาทุนจำนวนเงิน 619.83 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนเงิน 443.63 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม (ราคาทุนจำนวนเงิน 133.43 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชี 79.37 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) จัดจำหน่ายเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรทั้งหมดที่ไปจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แล้ว

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

รายการ	หน่วย : บาท									
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	ระบบไฟฟ้า	ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องมือ เครื่องใช้โรงงาน	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้ง/ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	219,385,390.40	435,265,993.97	63,616,037.09	6,185,880.43	847,011,760.18	21,976,029.61	74,065,424.98	4,598,096.45	53,439,408.26	1,725,544,021.37
ซื้อระหว่างปี	-	20,074,196.39	-	-	80,474,397.04	654,498.82	400,119.62	796,261.68	-	102,399,473.55
โอนเข้า(โอนออก)	-	-	-	-	53,439,408.26	-	-	-	(53,439,408.26)	-
รับโอนเงินต้นจากเป็นสินทรัพย์	-	-	-	-	85,515.16	-	-	-	-	85,515.16
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	-	(64,448,096.02)	(89,452.83)	(1,026,471.27)	(452,336.45)	-	(666,016,356.57)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	219,385,390.40	455,340,190.36	63,616,037.09	6,185,880.43	916,562,984.62	22,541,075.60	73,439,073.33	4,942,021.68	-	1,762,012,653.51
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	412,608.40	249,228,991.64	59,381,417.96	6,040,181.65	498,793,261.79	19,785,731.29	64,363,708.93	1,465,138.36	-	899,471,040.02
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	9,914,879.95	4,208,789.71	145,688.79	34,900,828.49	731,288.84	4,953,339.66	466,130.11	-	55,320,945.55
ค่าเสื่อมราคา-จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(47,586,864.69)	(89,440.83)	(1,026,401.27)	(452,335.46)	-	(49,155,042.25)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	412,608.40	259,143,871.59	63,590,207.67	6,185,870.44	486,107,225.59	20,427,579.30	68,290,647.32	1,478,933.01	-	905,636,943.32
ค่าเผื่อการด้อยค่า										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	-	-	-	5,555,726.98	-	-	-	-	5,555,726.98
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า จากการจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	-	(5,555,726.98)	-	-	-	-	(5,555,726.98)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	218,972,782.00	186,037,002.33	4,234,619.13	145,698.78	342,662,771.41	2,190,298.32	9,701,716.05	3,132,958.09	53,439,408.26	820,517,254.37
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	218,972,782.00	196,196,318.77	25,829.42	9.99	430,455,759.03	2,113,496.30	5,148,426.01	3,463,088.67	-	856,375,710.19

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม									
		ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	ระบบไฟฟ้า	ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องมือ เครื่องใช้โรงงาน	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้งก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		219,385,390.40	455,340,190.36	63,616,037.09	6,185,880.43	916,562,984.62	22,541,075.60	73,439,073.33	4,942,021.68	-	1,762,012,653.51
ข้อระหว่างปี		-	42,500.00	-	893,790.00	10,650,008.53	624,155.05	451,700.83	-	40,000.00	12,702,154.41
รับโอนเงินต้นจากบริษัทสัมพันธ์		-	-	-	-	3,355,030.80	-	-	-	-	3,355,030.80
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี		(164,450.00)	(464,749.52)	-	(70,000.00)	(3,547,803.79)	(15,367.28)	(385.05)	(3,620,000.00)	-	(7,882,755.64)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		219,220,940.40	454,917,940.84	63,616,037.09	7,009,670.43	927,020,220.16	23,149,863.37	73,890,389.11	1,322,021.68	40,000.00	1,770,187,083.08
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		412,608.40	259,143,871.59	63,590,207.67	6,185,870.44	486,107,225.59	20,427,579.30	68,290,647.32	1,478,933.01	-	905,636,943.32
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		-	10,370,553.87	17,894.30	6,213.44	36,556,457.57	746,372.72	1,484,790.97	170,073.54	-	49,352,356.41
ค่าเสื่อมราคา-จำหน่าย/ตัดจำหน่าย		(164,448.00)	(397,728.49)	-	(69,999.00)	(3,547,795.79)	(15,365.28)	(384.05)	(1,024,817.50)	-	(5,220,538.11)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		248,160.40	269,116,696.97	63,608,101.97	6,122,084.88	519,115,887.37	21,158,586.74	69,775,054.24	624,189.05	-	949,768,761.62
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		218,972,782.00	196,196,318.77	25,829.42	9.99	430,455,759.03	2,113,496.30	5,148,426.01	3,463,088.67	-	856,375,710.19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		218,972,780.00	185,801,243.87	7,935.12	887,585.55	407,904,332.79	1,991,276.63	4,115,334.87	697,832.63	40,000.00	820,418,321.46

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

		หน่วย : บาท	
		ปี 2566	ปี 2565
ต้นทุนขายและบริการ		46,403,189.77	51,099,365.34
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		2,949,166.64	4,221,580.21
รวม		49,352,356.41	55,320,945.55

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

ราคาทุน	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	ระบบไฟฟ้า	ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องมือ เครื่องใช้โรงงาน	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้งก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	30,591,390.40	148,408,962.48	3,601,000.00	3,859,880.43	362,143,210.69	6,685,315.38	9,812,401.53	4,598,096.45	51,200,372.85	620,900,630.21
ซื้อระหว่างปี	-	20,074,196.39	-	-	72,139,915.29	467,998.82	263,196.37	796,261.68	-	93,741,568.55
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	-	-	51,200,372.85	-	-	-	(51,200,372.85)	-
รับโอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์	-	-	-	-	85,515.16	-	-	-	-	85,515.16
จำหน่ายตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	-	(2,016,615.15)	(14,995.33)	(642,741.27)	(452,336.45)	-	(3,126,688.20)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	30,591,390.40	168,483,158.87	3,601,000.00	3,859,880.43	483,552,398.84	7,138,318.87	9,432,856.63	4,942,021.68	-	711,601,025.72
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	412,608.40	144,576,330.70	3,583,871.88	3,714,188.65	225,479,389.57	5,445,605.09	7,219,107.85	1,465,138.36	-	391,896,240.50
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,089,244.46	4,600.00	145,688.79	13,579,378.53	405,224.75	708,990.44	466,130.10	-	16,399,257.07
ค่าเสื่อมราคา-จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(2,016,609.15)	(14,992.33)	(642,689.27)	(452,335.45)	-	(3,126,626.20)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	412,608.40	145,665,575.16	3,588,471.88	3,859,877.44	237,042,158.95	5,835,837.51	7,285,409.02	1,478,933.01	-	405,168,871.37
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	30,178,782.00	3,832,631.78	17,128.12	145,691.78	136,663,821.12	1,239,710.29	2,593,293.68	3,132,958.09	51,200,372.85	229,004,389.71
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	30,178,782.00	22,817,583.71	12,528.12	2.99	246,510,239.89	1,302,481.36	2,147,447.61	3,463,088.67	-	306,432,154.35

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ระบบไฟฟ้า	ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องมือเครื่องใช้โรงงาน	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	30,591,390.40	168,483,158.87	3,601,000.00	3,859,880.43	483,552,398.84	7,138,318.87	9,432,856.63	711,601,025.72
ซื้อระหว่างปี	-	42,500.00	-	663,790.00	10,352,008.53	306,785.05	32,495.33	11,397,578.91
รับโอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์	-	-	-	-	3,355,030.80	-	-	3,355,030.80
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(164,450.00)	(464,749.52)	-	(70,000.00)	(2,344,520.79)	(15,367.28)	(385.05)	(6,679,472.64)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	30,426,940.40	168,060,909.35	3,601,000.00	4,453,670.43	494,914,917.38	7,429,736.64	9,464,966.91	719,674,162.79
<u>ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	412,608.40	145,665,575.16	3,588,471.88	3,859,877.44	237,042,158.95	5,835,837.51	7,285,409.02	405,168,871.37
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,566,152.80	4,600.00	2,684.68	16,697,930.74	438,616.69	656,791.40	19,536,849.85
ค่าเสื่อมราคา-จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(164,448.00)	(397,728.49)	-	(69,999.00)	(2,344,513.79)	(15,365.28)	(384.05)	(4,017,256.11)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	248,160.40	146,833,999.47	3,593,071.88	3,792,563.12	251,395,575.90	6,259,088.92	7,941,816.37	420,688,465.11
<u>มูลค่าตามบัญชีสุทธิ</u>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	30,178,782.00	22,817,583.71	12,528.12	2.99	246,510,239.89	1,302,481.36	2,147,447.61	306,432,154.35
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	30,178,780.00	21,226,909.88	7,928.12	661,107.31	243,519,341.48	1,170,647.72	1,523,150.54	298,985,697.68
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:-								
ต้นทุนขายและบริการ								
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร								
รวม								
						หน่วย : บาท		
						ปี 2566	ปี 2565	
						18,157,937.13	14,488,441.35	
						1,378,912.72	1,910,815.72	
						19,536,849.85	16,399,257.07	

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

12. สัญญาเช่า

12.1 สิทธิทรัพย์สินทางการใช้ - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิทรัพย์สินทางการใช้ สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			
	ที่ดิน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	463,633.33	306,331.99	769,965.32
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	3,437,862.04	-	847,334.15	4,285,196.19
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(286,488.50)	(347,724.96)	(306,333.09)	(940,546.55)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,151,373.54	115,908.37	847,333.05	4,114,614.96

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			
	ที่ดิน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	3,151,373.54	115,908.37	847,333.05	4,114,614.96
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	1,027,093.13	586,317.56	1,613,410.69
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(343,786.21)	(244,294.99)	(396,450.91)	(984,532.11)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,807,587.33	898,706.51	1,037,199.70	4,743,493.54

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	306,331.99	306,331.99
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	3,437,862.04	847,334.15	4,285,196.19
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(286,488.50)	(306,333.09)	(592,821.59)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,151,373.54	847,333.05	3,998,706.59

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	3,151,373.54	847,333.05	3,998,706.59
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	586,317.56	586,317.56
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(343,786.21)	(396,450.91)	(740,237.12)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,807,587.33	1,037,199.70	3,844,787.03

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

12. สัญญาเช่า (ต่อ)

12.1 สิทธิประโยชน์การใช้ - สุทธิ (ต่อ)

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิประโยชน์การใช้ สรุปลงได้ดังนี้ (ต่อ)

บริษัท และบริษัทย่อยเช่าสิทธิประโยชน์หลายประเภทประกอบด้วย ที่ดิน อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 - 10 ปี โดยมีสิทธิต่อสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงรวมไว้ในต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

12.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	5,726,300.00	5,080,400.00	4,739,300.00	4,956,400.00
หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้อลดตัดบัญชี	(799,446.05)	(881,769.97)	(721,377.40)	(880,743.48)
รวม	4,926,853.95	4,198,630.03	4,017,922.60	4,075,656.52
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(996,112.64)	(658,398.24)	(751,365.20)	(535,424.73)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	3,930,741.31	3,540,231.79	3,266,557.40	3,540,231.79

รายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า สรุปลงได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	4,198,630.03	800,888.69	4,075,656.52	318,665.35
บวก หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี	1,750,800.00	5,306,400.00	622,800.00	5,306,400.00
ดอกเบี้ยลดตัดบัญชีเพิ่มขึ้นระหว่างปี	(137,389.31)	(1,021,203.81)	(36,482.44)	(1,021,203.81)
หัก จ่ายชำระระหว่างปี	(885,186.77)	(887,454.85)	(644,051.48)	(528,205.02)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4,926,853.95	4,198,630.03	4,017,922.60	4,075,656.52

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

12. สัญญาเช่า (ต่อ)

12.3 จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายสำหรับระยะเวลาแต่ละช่วง

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าสุทธิจากดอกเบี้ย ตามสัญญาเช่ารายการตัดบัญชีเป็นดังนี้				
ไม่เกิน 1 ปี	996,112.64	658,398.24	751,365.20	535,424.73
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2,984,339.23	1,807,189.06	2,320,155.32	1,807,189.06
เกิน 5 ปี	946,402.08	1,733,042.73	946,402.08	1,733,042.73
รวม	4,926,853.95	4,198,630.03	4,017,922.60	4,075,656.52

12.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	984,532.11	940,546.55	740,237.12	592,821.59
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	171,020.11	158,545.16	147,155.41	145,794.99
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	341,332.46	341,780.59	283,465.79	341,780.59

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
<u>โปรแกรมคอมพิวเตอร์</u>				
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	3,726,967.17	3,876,492.56	2,170,512.81	2,774,159.34
<u>บวก</u> ชี้อระหว่างปี	-	477,825.00	-	-
<u>บวก</u> รับโอนเงินมัดจำมาเป็นสินทรัพย์	-	477,825.00	-	-
<u>หัก</u> ค่าตัดจ่ายสำหรับปี	(974,423.90)	(1,105,175.39)	(586,190.01)	(603,646.53)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2,752,543.27	3,726,967.17	1,584,322.80	2,170,512.81

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	10,469,696.59	10,855,468.96	6,519,754.40	6,474,054.94
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(7,883,672.09)	(6,757,433.21)	-	-
สุทธิ	2,586,024.50	4,098,035.75	6,519,754.40	6,474,054.94

14.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			
	บันทึกเป็นรายได้ (รายจ่าย) สำหรับปีใน			
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2566	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
<u>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	107,059.86	(17,393.24)	-	89,666.62
สินค้าคงเหลือ	772,220.10	(338,997.53)	-	433,222.57
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	9,340,807.00	804,309.80	(833,691.40)	9,311,425.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	635,382.00	-	-	635,382.00
รวม	10,855,468.96	447,919.03	(833,691.40)	10,469,696.59
<u>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(6,757,433.21)	(1,126,238.88)	-	(7,883,672.09)
สุทธิ	4,098,035.75	(678,319.85)	(833,691.40)	2,586,024.50

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

14.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้ (ต่อ)

หน่วย : บาท				
งบการเงินรวม				
ณ วันที่	บันทึกเป็นรายได้ (รายจ่าย) สำหรับปีใน		ณ วันที่	
	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
1 ม.ค. 2565			31 ธ.ค. 2565	
<u>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	544,948.05	(437,888.19)	-	107,059.86
สินค้าคงเหลือ	613,578.71	158,641.39	-	772,220.10
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	9,539,688.40	574,891.15	(773,772.55)	9,340,807.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	635,382.00	-	-	635,382.00
รวม	11,333,597.16	295,644.35	(773,772.55)	10,855,468.96
<u>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(4,520,048.96)	(2,237,384.25)	-	(6,757,433.21)
สุทธิ	6,813,548.20	(1,941,739.90)	(773,772.55)	4,098,035.75

หน่วย : บาท				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่	บันทึกเป็นรายได้ (รายจ่าย) สำหรับปีใน		ณ วันที่	
	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
1 ม.ค. 2566			31 ธ.ค. 2566	
<u>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
สินค้าคงเหลือ	72,098.13	(46,772.74)	-	25,325.39
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	6,401,956.81	602,829.00	(510,356.80)	6,494,429.01
รวม	6,474,054.94	556,056.26	(510,356.80)	6,519,754.40

หน่วย : บาท				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่	บันทึกเป็นรายได้ (รายจ่าย) สำหรับปีใน		ณ วันที่	
	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
1 ม.ค. 2565			31 ธ.ค. 2565	
<u>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
สินค้าคงเหลือ	141,042.77	(68,944.64)	-	72,098.13
ประมาณการหนี้สินสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	6,522,025.01	365,162.15	(485,230.35)	6,401,956.81
รวม	6,663,067.78	296,217.51	(485,230.35)	6,474,054.94

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

14. ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี (ต่อ)

14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี สรุปลงได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
<u>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน</u>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	7,510,944.67	6,124,769.94	7,510,944.67	6,124,769.94
<u>ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี</u>				
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอกตัด				
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลต่างชั่วคราวที่				
รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	678,319.85	1,941,739.90	(556,056.26)	(296,217.51)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8,189,264.52	8,066,509.84	6,954,888.41	5,828,552.43

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินรวม		
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566		
	จำนวนเงิน ก่อนภาษี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางภาษี	จำนวนเงิน สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ :			
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ			
ผลประโยชน์พนักงาน	4,168,457.00	(833,691.40)	3,334,765.60
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	4,168,457.00	(833,691.40)	3,334,765.60

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินรวม		
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	จำนวนเงิน ก่อนภาษี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางภาษี	จำนวนเงิน สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ :			
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ			
ผลประโยชน์พนักงาน	3,868,862.74	(773,772.55)	3,095,090.19
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	3,868,862.74	(773,772.55)	3,095,090.19

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

14. ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี (ต่อ)

14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี สรุปลัดังนี้ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
จำนวนเงิน ก่อนภาษี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางภาษี	จำนวนเงิน สุทธิจากภาษี	
ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ : กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงาน	2,551,784.00	(510,356.80)	2,041,427.20
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,551,784.00	(510,356.80)	2,041,427.20

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ :
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
จำนวนเงิน ก่อนภาษี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางภาษี	จำนวนเงิน สุทธิจากภาษี	
ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ : กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงาน	2,426,151.74	(485,230.35)	1,940,921.39
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,426,151.74	(485,230.35)	1,940,921.39

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ :
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

14.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง

งบการเงินรวม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ปี 2566		ปี 2565		
อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงินภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงินภาษี (บาท)	
กำไรก่อนภาษีเงินได้	25,718,456.18		14,908,398.08	
กำไรก่อนภาษีเงินได้ส่วนของบริษัทฯ	48,048,786.55		38,648,420.17	
หัก กำไรจากการได้รับส่งเสริมการลงทุน	(8,646,677.05)		(3,417,828.71)	
กำไรก่อนภาษีเงินได้ - สุทธิ	39,402,109.50		35,230,591.46	
จำนวนภาษีตามอัตราภาษี	20	7,880,421.90	20	7,046,118.29
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมา หักในการคำนวณกำไรทางภาษี		308,842.62		1,020,391.55
ภาษีเงินได้ (อัตราที่แท้จริง)	21	8,189,264.52	23	8,066,509.84

กำไรก่อนภาษีเงินได้

กำไรก่อนภาษีเงินได้ส่วนของบริษัทฯ

หัก กำไรจากการได้รับส่งเสริมการลงทุน

กำไรก่อนภาษีเงินได้ - สุทธิ

จำนวนภาษีตามอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมา

หักในการคำนวณกำไรทางภาษี

ภาษีเงินได้ (อัตราที่แท้จริง)

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

14. ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี (ต่อ)

14.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี 2566		ปี 2565	
อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงินภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงินภาษี (บาท)	
กำไรก่อนภาษีเงินได้		48,048,786.55		38,648,420.17
หัก กำไรจากการได้รับส่งเสริมการลงทุน		(8,646,677.05)		(3,417,828.71)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ - สุทธิ		39,402,109.50		35,230,591.46
จำนวนภาษีตามอัตราภาษี	20	7,880,421.90	20	7,046,118.29
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมา หักในการคำนวณกำไรทางภาษี		(925,533.49)		(1,217,565.86)
ภาษีเงินได้ (อัตราที่แท้จริง)	18	6,954,888.41	17	5,828,552.43

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทย่อย มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวนเงิน 122.43 ล้านบาท และ 111.80 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อย พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อย จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์

14.4 อัตราภาษี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตามบัญชี ภายหลังปรับปรุงด้วยรายการที่ไม่ถือเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร

รายการปรับปรุงหลัก ได้แก่ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าที่ลดลง ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ถูกวัดมูลค่าด้วยอัตราภาษีร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่รัฐบาลกำหนด ณ วันที่รายงาน

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยการออกตัวสัญญาใช้เงิน ครบกำหนดเมื่อทางถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

16. **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	55,594,843.80	45,320,805.38	47,688,772.03	20,029,099.58
- บริษัทอื่น	61,670,849.36	38,092,566.23	25,725,116.09	13,458,233.88
รวมเจ้าหนี้การค้า	117,265,693.16	83,413,371.61	73,413,888.12	33,487,333.46
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เจ้าหนี้อื่น	4,435,659.25	3,709,714.83	2,969,860.48	2,755,128.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,076,807.96	7,233,569.45	3,360,467.17	2,315,074.76
โบนัสค้างจ่าย	8,060,486.53	1,784,934.00	7,031,999.53	1,784,934.00
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	-	706,780.36	-	-
รายได้รับล่วงหน้า	297,857.55	103,284.09	154,049.55	103,284.09
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	20,870,811.29	13,538,282.73	13,516,376.73	6,958,421.06
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	138,136,504.45	96,951,654.34	86,930,264.85	40,445,754.52

17. **เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ**

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	
	ปี 2566	ปี 2565
ยอดคงเหลือต้นปี	76,565,900.00	138,032,700.00
หัก จ่ายคืนระหว่างปี	(61,466,800.00)	(61,466,800.00)
รวม	15,099,100.00	76,565,900.00
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	(15,099,100.00)	(61,466,800.00)
สุทธิ	-	15,099,100.00

บริษัทย่อย กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้ยืม ดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละ)	การผ่อนชำระ	ครบกำหนด	หลักทรัพย์ ค้ำประกัน
430	จ่ายชำระคืน เงินกู้ยืม ระยะสั้น	4.77	จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสๆ ละ 15,366,700 บาท เริ่มชำระเงินต้นงวด แรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจ่าย ชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส เริ่มจ่าย ชำระงวดแรกสิ้นเดือนมิถุนายน 2557	ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567	บริษัทใหญ่ ลำดับสูงสุด

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

18. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังจากงานและบำเหน็จ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	46,704,035.00	47,698,442.00	32,009,784.00	32,610,125.00
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,847,164.00	5,049,974.00	3,077,374.00	3,213,266.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,177,354.00	885,163.00	798,222.00	600,028.00
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี	(2,002,969.00)	(3,060,681.26)	(861,451.00)	(1,987,483.26)
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงาน	(4,168,457.00)	(3,868,862.74)	(2,551,784.00)	(2,426,151.74)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	46,557,127.00	46,704,035.00	32,472,145.00	32,009,784.00
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี	(3,290,917.00)	(1,533,545.00)	(2,746,382.00)	(861,451.00)
ประมาณการหนี้สินสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	43,266,210.00	45,170,490.00	29,725,763.00	31,148,333.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ระยะเวลาประมาณ 9 - 10 ปี

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
กำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนขายและบริการ	4,674,699.00	4,616,366.02	2,891,894.00	2,869,556.02
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	237,238.00	277,145.00	160,698.00	143,211.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,112,581.00	1,041,625.98	823,004.00	800,526.98
รวม	6,024,518.00	5,935,137.00	3,875,596.00	3,813,294.00
กำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี	(3,334,765.60)	(3,095,090.19)	(2,041,427.20)	(1,940,921.39)

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

18. ประเมินการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ)

กำไรและขาดทุนจากการประเมินการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สมมติฐานทางการเงิน	(779,205.00)	(3,111,597.00)	(577,838.00)	(2,089,822.00)
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(3,089,174.00)	(884,050.74)	(2,084,525.00)	(463,114.74)
สมมติฐานประชากร	(300,078.00)	126,785.00	110,579.00	126,785.00
รวม	(4,168,457.00)	(3,868,862.74)	(2,551,784.00)	(2,426,151.74)

ข้อสมมติฐานในการประเมินการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
อัตราคิดลด * (ร้อยละ)	2.72 - 2.73	2.52 - 2.58	2.72	2.52
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละ)	2.50 - 3.50	2.50 - 3.50	3.50	3.50
อายุครบเกษียณ (ปี)	60	60	60	60
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน** (ร้อยละ)	0 - 25	0 - 25	0 - 16	0 - 16
อัตรามรณะ ***	TMO 2017	TMO 2017	TMO 2017	TMO 2017

* อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017)

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

18. ประเมินการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจจะเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	(3,874,305.00)	(4,052,979.00)	(2,665,277.00)	(2,737,244.00)
ลดลง ร้อยละ 1	4,468,659.00	4,680,744.00	3,083,291.00	3,165,875.00
อัตรการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน				
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	4,396,299.00	4,595,592.00	3,026,349.00	3,101,390.00
ลดลง ร้อยละ 1	(3,889,124.00)	(4,060,955.00)	(2,670,198.00)	(2,737,736.00)
อัตรการหมุนเวียนพนักงาน				
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	(4,076,505.00)	(4,256,747.00)	(2,795,521.00)	(2,866,878.00)
ลดลง ร้อยละ 1	1,239,313.00	1,322,942.00	866,516.00	894,036.00

แม้ว่าการวิเคราะห์หนี้สินไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

19. สำรองตามกฎหมาย

19.1 บริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19.2 บริษัทย่อย

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไร ซึ่งบริษัททำมาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

20. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะที่สำคัญ ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป และงานระหว่างทำ	10,092,431.29	842,219.54	471,323.19	(140,167.02)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	801,360,292.56	888,611,097.35	460,676,031.13	472,252,068.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	199,584,555.45	186,813,529.05	102,903,104.08	92,705,395.52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,311,312.42	57,366,667.49	20,863,276.98	17,595,725.20
ต้นทุนทางการเงิน	12,072,351.32	11,097,205.48	967,834.15	764,931.96

21. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับกิจการผลิตกล่องกระดาษ ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	วันที่อนุมัติ	บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม	วันที่เริ่มมีรายได้
1218 (2)/2558	24 กุมภาพันธ์ 2558	บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)	กุมภาพันธ์ 2562

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญ มีดังนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
3. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำแนกเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566			
กิจการที่ได้รับ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม		
การส่งเสริม	การส่งเสริม			
รายได้รวม	127,699	1,115,245	1,242,944	
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(118,875)	(1,086,279)	(1,205,154)	
ต้นทุนทางการเงิน	(177)	(11,895)	(12,072)	
ภาษีเงินได้	-	(8,189)	(8,189)	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	8,647	8,882	17,529	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	3,335	3,335	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	8,647	12,217	20,864	

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

21. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

	หน่วย : พันบาท		
	งบการเงินรวม		
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	กิจการที่ได้รับ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม
	การส่งเสริม	การส่งเสริม	
รายได้รวม	130,951	1,192,780	1,323,731
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(127,388)	(1,170,337)	(1,297,725)
ต้นทุนทางการเงิน	(145)	(10,952)	(11,097)
ภาษีเงินได้	-	(8,067)	(8,067)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	3,418	3,424	6,842
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	3,095	3,095
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	3,418	6,519	9,937

	หน่วย : พันบาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566		
	กิจการที่ได้รับ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม
	การส่งเสริม	การส่งเสริม	
รายได้รวม	127,699	572,435	700,134
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(118,875)	(532,242)	(651,117)
ต้นทุนทางการเงิน	(177)	(791)	(968)
ภาษีเงินได้	-	(6,955)	(6,955)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	8,647	32,447	41,094
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	2,041	2,041
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	8,647	34,488	43,135

	หน่วย : พันบาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	กิจการที่ได้รับ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม
	การส่งเสริม	การส่งเสริม	
รายได้รวม	130,951	563,071	694,022
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(127,388)	(527,220)	(654,608)
ต้นทุนทางการเงิน	(145)	(620)	(765)
ภาษีเงินได้	-	(5,829)	(5,829)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	3,418	29,402	32,820
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	1,941	1,941
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	3,418	31,343	34,761

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

21. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

การจัดสรรผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นจัดสรรตามหลักเกณฑ์ 2 ประการดังนี้ คือ

1. รายได้และค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุได้ว่าเป็นของส่วนใดก็จะจัดสรรไปยังส่วนนั้นโดยตรง
2. รายการที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของส่วนใดก็จะจัดสรรตามสัดส่วนของรายได้แต่ละส่วน

22. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (หน่วย : บาท)	17,529,191.66	6,841,888.24	41,093,898.14	32,819,867.74
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว (หน่วย : หุ้น)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาทต่อหุ้น)	0.058	0.023	0.137	0.109

23. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอัตรา ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 3.75 ล้านบาท และ 3.60 ล้านบาท ตามลำดับ

24. ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตกล่องกระดาษ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

ดังนั้นรายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมด ที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

ในปี 2566 และ 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสี่รายในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินประมาณ 689 ล้านบาท และ 659 ล้านบาท ตามลำดับ

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

25. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

25.1 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

25.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัท และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการเงินในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด (ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนจากตลาดการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินน้อยที่สุด

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัท และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

25.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงในการสูญเสียทางการเงินหากลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่างๆ อันเนื่องมาจากเครื่องมือทางการเงิน โดยความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินฝากกับธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยความเสี่ยงสูงสุดจากความเสี่ยงด้านเครดิตมีมูลค่าจำกัดเท่ากับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

25.3.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัท และบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่คาดว่าจะมีผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อทางการค้า โดยบริษัท และบริษัทย่อยได้ติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง การให้สินเชื่อของบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัท และบริษัทย่อยมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีจำนวนมากราย

บริษัท และบริษัทย่อยพิจารณาการต่อค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอัตราการจัดสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน บริษัท และบริษัทย่อยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าโดยพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการต่อค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามระยะเวลาและข้อมูลสนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือที่มีอยู่ ณ วันที่รายงาน โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

25.4 ความเสี่ยงด้านตลาด

25.4.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตจะมีความผันผวน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับเจ้าหนี้การค้าในต่างประเทศ และเจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัท และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการดำเนินงานโดยปกติของบริษัท และบริษัทย่อย

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

25. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

25.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

25.4.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย หนี้สินทางการเงิน ซึ่งไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
หนี้สินทางการเงิน						
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,176,712	1,156,653	997,231	569,081	34.39	34.73
เยน	-	182,565	-	182,565	-	0.26

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นทางการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสุทธิของหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

25.4.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งความผันผวนจากอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยตามอัตราคงที่และอัตราดอกเบี้ยตามอัตราผันแปรในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการรักษาสมดุลระหว่างแหล่งที่มาของการใช้เงินทุนโดยหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราคงที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจัดประเภทตามอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หน่วย : พันบาท						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลดตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง ร้อยละ (ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	132,073	10,127	142,200	0.18 - 0.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	196,752	196,752	-
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	138,137	138,137	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	485,000	-	485,000	1.56 - 1.86
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	15,099	-	-	-	-	15,099	Fixed 4.77
หนี้สินตามสัญญาเช่า	996	2,984	947	-	-	4,927	3.69 - 5.04

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

25. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

25.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

25.4.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจัดประเภทตามอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้ (ต่อ)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	หน่วย : พันบาท						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ร้อยละ (ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	63,937	2,044	65,981	0.05 - 0.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	213,224	213,224	-
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	96,952	96,952	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	93,000	-	93,000	1.70 - 1.95
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	495,000	-	495,000	0.68 - 1.44
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	61,467	15,099	-	-	-	76,566	Fixed 4.77
หนี้สินตามสัญญาเช่า	658	1,808	1,733	-	-	4,199	3.69 - 5.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หน่วย : พันบาท						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ร้อยละ (ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	74,025	9,967	83,992	0.18 - 0.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	116,573	116,573	-
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	86,930	86,930	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	751	2,320	947	-	-	4,018	3.69 - 5.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	หน่วย : พันบาท						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ร้อยละ (ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	21,181	1,909	23,090	0.05 - 0.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	119,742	119,742	-
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	40,446	40,446	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	93,000	-	93,000	1.70 - 1.95
หนี้สินตามสัญญาเช่า	535	1,808	1,733	-	-	4,076	3.69 - 5.04

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

25. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

25.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

25.4.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

25.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องการสภาพคล่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการค้าของแต่ละบริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทมีความรับผิดชอบในการรักษาระดับเงินสดและการพิจารณาเพิ่มวงเงินเครดิตทั้งในส่วนของภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกับสถาบันการเงินอื่นเพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการโดยต้องอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการทำการบริหารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องและรักษาระดับของเงินสด เงินฝากประจำ วงเงินสินเชื่อแบบผูกพันที่ยังไม่ได้ใช้ และวงเงินแบบสินเชื่อแบบไม่ผูกพันจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	หน่วย: พันบาท				
	เมื่อทวง ถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	138,137	-	-	138,137
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	485,000	-	-	-	485,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	996	2,984	947	4,927
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	15,099	-	-	15,099
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	485,000	154,232	2,984	947	643,163

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	หน่วย: พันบาท				
	เมื่อทวง ถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	96,952	-	-	96,952
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	93,000	-	-	-	93,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	495,000	-	-	-	495,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	658	1,808	1,733	4,199
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	61,467	15,099	-	76,566
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	588,000	159,077	16,907	1,733	765,717

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

25. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

25.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หน่วย: พันบาท				รวม
	เมื่อทวง	ไม่เกิน	มากกว่า		
	ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	
รายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	86,930	-	-	86,930
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	751	2,320	947	4,018
รวมรายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์	-	87,681	2,320	947	90,948

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	หน่วย: พันบาท				รวม
	เมื่อทวง	ไม่เกิน	มากกว่า		
	ถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	
รายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	40,446	-	-	40,446
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	93,000	-	-	-	93,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	535	1,808	1,733	4,076
รวมรายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์	93,000	40,981	1,808	1,733	137,522

25.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

26. วงเงินสินเชื่อและการค้ำประกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินสินเชื่อและการออกหนังสือค้ำประกันต่างๆ จากการทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ หลายแห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
วงเงินเบิกเกินบัญชี	50,000	50,000	20,000	20,000
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น	162,000	227,000	82,000	147,000
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท	380,000	515,000	265,000	400,000
วงเงินการออกหนังสือค้ำประกัน	41,000	41,000	23,000	23,000
วงเงินสินเชื่อต่างๆ	18,000	18,000	18,000	18,000
วงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	20,000	-	20,000	-
รวม	671,000	851,000	428,000	608,000

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ

26. **วงเงินสินเชื่อและการค้ำประกัน (ต่อ)**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินสินเชื่อและการออกหนังสือค้ำประกันต่างๆ จากการทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ต่อ)

หน่วย : พันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
วงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	2,395	3,400	2,395	3,400

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้น ค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรบางส่วน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.2

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น บริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่กำหนดในสัญญา

27. **ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น**

ภาวะผูกพัน

27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าอะไหล่และเครื่องจักร จำนวน 0.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

27.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาวะผูกพันอยู่กับธนาคาร ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2566	ปี 2565
<u>ภาวะผูกพันตามหนังสือค้ำประกันต่างๆ</u>		
บริษัทฯ	7,169,600	6,884,900
บริษัทย่อย	6,700,000	6,700,000

28. **การบริหารจัดการทุน**

วัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ในงบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.14 : 1 และ 1.38 : 1 และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 0.16 : 1 และ 0.21 : 1 ตามลำดับ

29. **การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ